



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาองค์กร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา โทร. ๐ ๓๔๓๓ ๖๐๘๐ ต่อ ๑๖
ที่ สธ ๐๔๒๙.๑๑/๖๒๑๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งเวียนการประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน รองผู้อำนวยการ (นางสวรรรยา จันทูตานนท์) รองผู้อำนวยการฯ (นายปฐมพร พริกชู)
รองผู้อำนวยการฯ (นางวันวิสาข์ กาญจนภรณ์) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ (นายธีร์ธวัช ศรีเพชรชัย)
หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/งาน ในสังกัด สคร. ๑๒ สงขลา

ตามหนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ที่ สธ ๐๔๓๗.๑/ว ๓๖๕๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

กลุ่มพัฒนาองค์กร ขอแจ้งเวียนการประกาศเจตนารมณ์ การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางอังสุมาลิน ประดิษฐ์สุวรรณ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร



ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคนของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา มีเจตนารมณ์ร่วมกัน
ที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่องละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการ
ใดที่เป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา ดังกล่าว จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ เหล่ากำเนิด ศาสนา ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่องละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝังค่านิยมให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
และบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน
และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัย
ไม่ให้เกิดการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากร
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน เพื่อไม่ให้มีการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเฉลิมพล โอสถพรมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา